

กระทู้ถามที่ ๑๒๕๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง การก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (จุดชมวิวช่วงเย็นอุณหภูมิ ๗ องศา) มีชนเผ่าพื้นเมืองทุกเผ่าพันธุ์ มีเครื่องเงินจากฝีมือชาวไทยภูเขาที่ประณีตสวยงาม มีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของซื้อของฝากหลายประเภท ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การขายพืชผลทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางคมนาคมของทุกจังหวัด ดังนั้นการก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงในหลายด้าน เช่น ประหยัดค่าน้ำมัน ประหยัดเวลาย่นระยะเวลาการเดินทาง ลดค่าสึกหรอ ลดต้นทุนการขนส่งและลดความสูญเสียต่างๆ ซึ่งถนนทางหลวงเส้นทางดังกล่าวได้มีการก่อสร้างกิโลเมตรที่ ๑ - ๑๐๐ แล้ว เหลือกิโลเมตรที่ ๑๐๐ - ๑๒๕ ที่ยังไม่มีการก่อสร้างต่อ โดยในปี ๒๕๒๖ ได้มีการอนุมัติให้มีการก่อสร้างถนนแล้ว แต่มีการโยกงบประมาณไปสร้างที่อื่น และกล่าวว่าถ้ามีการก่อสร้างถนนต่อจะส่งผลกระทบต่อสภาพความสมบูรณ์ของป่า การลักลอบนำเข้ายาเสพติด จึงทำให้เกิดการหยุดชะงัก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีเหตุผลอย่างไรจึงไม่มีการก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง ในระยะทางที่เหลือ ทั้ง ๆ ที่จะได้ประโยชน์หลายด้าน ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลจะมีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง ต่อหรือไม่ ถ้ามีจะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พันตำรวจโท ไวพจน์ อภรณ์รัตน์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย

จังหวัดกำแพงเพชร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๒๕๒ ร.

ของ พันตำรวจโท ไหวจน์ อภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง การก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง

ข้าพเจ้า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำตอบข้อ ๑ และข้อ ๒ ขอเรียนว่า เส้นทางสายคลองลาน - อุ้มผาง จังหวัดกำแพงเพชร ดังกล่าว ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางความมั่นคงของประเทศในส่วนของกองทัพภาคที่ ๓ สำหรับขนย้าย และส่งกำลังบำรุงให้แก่ทหารที่ปฏิบัติงานกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็น ตอนๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมคลองลาน - อุ้มผางให้แล้วเสร็จ เพราะทางช่วงจากกิโลเมตรที่ ๑๑๕+๐๐๐ - กิโลเมตรที่ ๑๓๕+๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานแก้ไขเกี่ยวกับความมั่นคงในเขตกองทัพภาคที่ ๓ ได้มีมติ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ ให้ระงับการก่อสร้างทางช่วงคลองลาน - อุ้มผาง และ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ระงับทั้งการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ เนื่องจาก

๑. ช่วงที่จะทำการก่อสร้าง มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร หากมีการตัดทางเข้าไปจะยากต่อการควบคุม และจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคต

๒. เมื่อมีการเชื่อมต่อทางกันได้แล้ว เกรงว่าราษฎรจะเข้าไปแผ้วถางพื้นที่เพื่อทำการปลูกพืชไร่ และยากต่อการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า

๓. เป็นการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นการรักษาสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติให้คงสภาพเดิมต่อไป

ฉะนั้น การก่อสร้างทางจากกิโลเมตรที่ ๑๑๕+๐๐๐ - กิโลเมตรที่ ๑๓๕+๐๐๐ (คลองลาน - อุ้มผาง) คงไม่สามารถดำเนินการได้ นอกจากเสียจากจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนยกระดับตลอดแนว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อป่าไม้ สัตว์ป่าและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ซึ่งราคาค่าก่อสร้างจะสูงมาก